

Số: 79/BC-BCĐ

Tân Hồng, ngày 10 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 1685/HD-BCĐ, ngày 22/9/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Bình Giang về sơ kết thực hiện đề án: “*Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; CQDN an toàn về ANTT*” năm 2023. Ban chỉ đạo xã Tân Hồng báo cáo kết quả, như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên, BCĐ xã đã tham mưu với BCH đảng bộ xã đã ra Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 06/01/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn xã năm 2023; UBND xã xây dựng triển khai Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 16/01/2023 thực hiện Nghị quyết của BCH đảng bộ xã về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn xã năm 2023; UBND xã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND, ngày 17/02/2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT xã Tân Hồng; Ban chỉ đạo 138 xã ban hành Quy chế hoạt động số 100/QĐ-BCĐ138, ngày 21/02/2023 và Kế hoạch số 87/KH-BCĐ, ngày 17/02/2023 phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2023, có Bản đăng ký số 10/ĐK-UBND, ngày 17/02/2023 đạt danh hiệu “Xã an toàn về ANTT” năm 2023; 4/4 thôn dân cư và trường THCS có Nghị quyết, kế hoạch và bản đăng ký đạt danh hiệu “An toàn về ANTT” năm 2023. Trên cơ sở đó, theo chức năng nhiệm vụ của từng ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học đã có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào và đề án “*Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; CQDN, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT*”.

- Hàng tháng, quý, trong cuộc họp của Đảng ủy và UBND xã có lồng ghép nội dung đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và thực hiện đề án “An toàn về ANTT”. Ban chỉ đạo và tiểu ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên của mình chịu trách nhiệm triển khai công tác, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ phận mình, hàng tháng với trưởng ban chỉ đạo để có biện pháp phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

- Chỉ đạo chi bộ Công an xã có Nghị quyết về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2023 và xây dựng Kế hoạch số 24/KH-CAX, ngày 06/01/2023 về công tác Công an xã năm 2023; tham mưu BCĐ 138 xã xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 88, 89, 90, 91/KH-BCĐ, ngày 17/02/2023 về phòng, chống ma túy năm 2023; phòng ngừa tội phạm giết người; phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2023; phòng, chống tội phạm xâm phạm TTXH năm 2023. Tham mưu UBND xã xây

dụng Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 14/9/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó chú trọng công tác phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Công an viên phụ trách từng thôn, cơ quan, trường học và từng lĩnh vực về ANTT, nhất là các điểm nhạy cảm về ANTT hay tập trung đông người, như: Các điểm hàng quán, cafe, karaoke, nhà nghỉ, phòng trọ....thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT ký cam kết thực hiện... góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 19.2 về “*Xã an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên*”.

- Chỉ đạo Công an xã tham mưu mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, như: Công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; bảo đảm ANTT dịp lễ Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9/2023; 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cơ quan, trường học và cơ sở thôn triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ quan, đơn vị, thôn xóm khu dân cư. Quan tâm chú trọng thực hiện hương ước, quy ước của dòng họ, của thôn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an toàn về ANTT.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTT và thực hiện đề án xây dựng làng, khu dân cư, trường học an toàn về ANTT. Chỉ đạo Công an xã biên soạn, viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã hai buổi/tuần. Nội dung tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về công tác ANTT, như: Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TU, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới*"; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28, ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về "*Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới*"; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về "*Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới*"; Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy; Kế hoạch 1261/KH-BCA(X28) của Bộ Công an về mở cuộc vận động "*Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những người làm lỗi tại cộng đồng dân cư*"; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

- Tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, như: Tình hình hoạt động, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản cơ quan, công sở; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng... để nhân dân nêu cao cảnh giác, phòng ngừa và phát hiện tố giác tội phạm, trong đó hình thức tuyên

truyền đem lại hiệu quả cao đó là hình thức phát tờ rơi hoặc gửi công văn nêu các biện pháp phòng, chống tội phạm đến các cơ quan, doanh nghiệp, công sở, trường học.

- Tuyên truyền về công tác phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm để quần chúng nhân dân nắm được tác hại, phối hợp quản lý con em mình không mắc các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế, quan hệ gia đình và là nguyên nhân nảy sinh các loại tội phạm khác, như: Giết người cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè.

- Kết quả, đã tổ chức 04 buổi tuyên truyền trực tiếp chuyên đề về ANTT và PCCC (02 buổi tại trường học, 02 buổi tại khu dân cư) cho 1200 lượt người tham gia; 06 buổi tuyên truyền nội dung về ANTT kết hợp với hội nghị của các ngành, đoàn thể, khu dân cư cho 750 lượt người tham gia; tổ chức 150 lượt tuyên truyền lưu động; viết 25 bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, in phát 3000 tờ rơi tuyên truyền. Đến nay, trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy, mại dâm; không xảy ra cháy nổ.

2. Công tác đăng ký xây dựng an toàn về ANTT

- Sau khi nhận được hướng dẫn của Ban chỉ đạo đề án huyện về đăng ký triển khai thực hiện đề án: “*Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; CQDN, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT*” năm 2023, BCĐ xã đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các làng, khu dân cư, CQDN, trường học đóng trên địa bàn xã có bản đăng ký giao ước thi đua xây dựng an toàn về ANTT. Các làng, khu dân cư đã tổ chức họp triển khai đến toàn thể nhân dân trong thôn nội dung quy ước làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT, bản đăng ký xây dựng của thôn mình và nội dung cam kết ANTT của từng gia đình trong thôn. Mặt khác thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của thôn, nội dung các chỉ thị nghị quyết, kế hoạch, quy ước và cam kết xây dựng thực hiện đề án để mọi người dân trong xã đều nắm bắt được và chấp hành tốt.

- Kết quả, năm 2023, xã Tân Hồng đăng ký đạt danh hiệu “Xã an toàn về ANTT” năm 2023; có 4/4 thôn dân cư và trường THCS đã có bản đăng ký đạt danh hiệu “An toàn về ANTT” năm 2023.

3. Công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình về ANTT

- Chỉ đạo Công an xã phối hợp với MTTQ và các thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các tập thể và cá nhân có thành tích trong bảo vệ ANTT nhân kỷ niệm 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT tại thôn Mộ Trạch vào ngày 15/8/2023.

- Triển khai xây dựng mới 03 mô hình về ANTT: mô hình “Tuyến đường làng Tiến Sĩ camera an ninh” (ngày 15/02/2023); mô hình “4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” (ngày 26/04/2023); mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại khu dân cư Tinh lộ 394 thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng (ngày 23/6/2023). Tiếp tục duy trì hoạt động mô hình “Chi hội CCB tự quản về ANTT” ở 4 thôn ; 4 Đội PCCC dân phòng ở 4 thôn và các mô hình dân vận khéo kết hợp bảo vệ ANTT, gồm: mô hình CLB dân vũ thể thao bảo đảm ANTT ở 4 thôn; mô hình tuyến đường CCB tự quản về TTATGT ở thôn Mỹ Cầu; mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau và mô hình đề án “Toàn dân phát hiện tố giác tội phạm” ở thôn Tuyên Cử. Đồng thời

UBND xã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở tôn giáo, nhà văn hóa thôn, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh phòng, chống tội phạm và tuyên truyền vận động các hộ dân ven đường giao thông lắp đặt Camera tại gia đình để phòng chống tội phạm. Duy trì hoạt động 01 Ban hoà giải gồm 7 thành viên và 4 tổ hoà giải gồm 20 thành viên ở 4 thôn. Tất cả các mô hình tự quản về ANTT và mô hình dân vận khéo đều đang phát huy hoạt động hiệu quả góp phần bảo đảm ANTT tại cơ sở. Trong năm 2023, đã có 01 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 2 tập thể, 01 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và 05 cá nhân được UBND xã tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và thực hiện Đề án Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT.

- Quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANTT giữa các ngành đoàn thể với Công an xã thông qua tiếp tục thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như:

+ Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự. Công an và BCH Quân sự xã thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp trực, tuần tra kiểm soát, kết hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT với nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương, đã phối hợp làm tốt công tác huấn luyện tại chỗ và thực hiện kế hoạch gọi, tuyển công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu trên giao năm 2022 và triển khai Kế hoạch gọi, tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2023.

+ MTTQ xã thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về đẩy mạnh cuộc vận động "*Toàn dân đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*" và cuộc vận động "*Toàn dân tham gia bảo vệ ANTT trong tình hình mới*". Củng cố và giữ vững 4/4 làng văn hoá, có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

+ Đoàn thanh niên đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02 về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thanh thiếu niên. Đã phối hợp tổ chức 04 buổi tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hoá nói lời hay làm việc tốt, không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Thường xuyên duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao sân chơi bổ ích lành mạnh thu hút thanh thiếu niên tham gia trong dịp hè, không mắc vào các tệ nạn xã hội.

+ Hội cựu chiến binh thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về "*Phối hợp hành động toàn dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTT*", đã tổ chức 02 buổi nói chuyện thời sự, tuyên truyền pháp luật và chống chiến tranh "*Diễn biến hoà bình*" của các thế lực thù địch, gương mẫu trong lối sống, chấp hành pháp luật xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

+ Hội phụ nữ thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về "*Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội*", hiện nay trên địa bàn không có tệ nạn mại dâm, không có phụ nữ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Hội nông dân xã thực hiện tốt công tác truyền truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết số 09/CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân cảnh giác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, đã thành lập câu lạc bộ "*Nông dân*

với pháp luật" mở 03 hội nghị tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho hội viên và quần chúng nhân dân.

4. Công tác bảo vệ ANTT thông qua xây dựng đề án

- Qua triển khai thực hiện đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; CQDN an toàn về ANTT”, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã ổn định, không có phát sinh phức tạp, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài, không có vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây dư luận xấu, như: Giết người, cướp, cướp giật tài sản; không xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Vụ việc về ANTT năm sau giảm hơn so với năm trước. Các vụ việc đều được phát hiện báo cáo Công an xã và Công an huyện kịp thời, không phát sinh phức tạp ảnh hưởng tư tưởng quần chúng nhân dân. Nội bộ nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chính sách, pháp luật, không có đơn thư vượt cấp khiếu kiện kéo dài. Các lực lượng dân quân tự vệ, Công an viên phụ trách thôn và tổ tự quản về ANTT tại các thôn luôn làm tốt công tác bảo vệ ANTT đáp ứng đúng yêu cầu của công tác ANTT trong tình hình mới.

5. Kết quả bình xét công nhận danh hiệu trong thực hiện đề án

- Căn cứ vào hướng dẫn của BCD thực hiện đề án huyện và kết quả thực hiện đề án của các làng, xã và cơ sở giáo dục, Năm 2023, BCD đề án xã báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND huyện xét công nhận xã Tân Hồng đạt “Xã an toàn về ANTT” năm 2023. BCD đề án xã xét đề nghị Chủ tịch UBND xã Tân Hồng công nhận “Làng an toàn về ANTT” năm 2023 cho 4/4 thôn; xét đề nghị Chủ tịch UBND xã công nhận “Trường THCS xã Tân Hồng an toàn về ANTT” năm 2023.

6. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong thực hiện đề án

- Công an xã Tân Hồng hiện có 10 đ/c. Trong đó có 06 đ/c CA chính quy; 04 đồng chí CAV bán chuyên trách. Năm 2023, Công an xã đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” và phấn đấu đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 100% CBCS đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”, trong đó có 02 đ/c đăng ký phấn đấu đạt “Chiến sĩ TĐCS”. Lực lượng Công an xã có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, chế độ công tác, không có đ/c nào vi phạm ý thức tổ chức bị xử lý kỷ luật.

- Chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022 - 2025, hiện có 06 Đảng viên (đều là đảng viên chính thức). Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có 04 đ/c có trình độ đại học, 02 đ/c có trình độ trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp LLCT có 03 đ/c, sơ cấp có 03 đ/c.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Ban chỉ đạo xã đã quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và thực hiện đề án “An toàn về ANTT” đến các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cơ sở thôn dân cư để thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho quần chúng nhân dân. Đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT thông qua xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT. Phân công các đoàn thể làm tốt công tác cảm hoá, giáo dục

người làm lỗi tại cộng đồng dân cư sớm tái hoà nhập cộng đồng. Kết quả tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã luôn ổn định, giữ vững, không xảy ra đột xuất bất ngờ, không có đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài, không xảy ra vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng gây dư luận xấu.

- Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện đề án “An toàn về ANTT” với công tác quốc phòng địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng xuyên suốt nhằm giữ ổn định về ANCT và TTATXH để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Các ngành đoàn thể đã phối hợp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình hành động trong công tác bảo đảm ANTT, đã tuyên truyền vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục người làm lỗi tại cộng đồng dân cư đạt hiệu quả. Qua triển khai xây dựng làng, xã, nhà trường an toàn về ANTT đã từng bước huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT. Tình hình ANTT ở các CQDN, trường học và toàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Kết quả đó đã góp phần hoàn thành tiêu chí 19.2 về xây dựng Xã Tân Hồng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác phối hợp giữa các ngành đoàn thể với Công an xã trong công tác thực hiện đề án “An toàn về ANTT” hiệu quả chưa cao. Thông tin tố giác các hành vi vi phạm, tệ nạn xã hội và tội phạm đến lực lượng Công an còn hạn chế. Một số quần chúng nhân dân còn tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng các trang mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đối tượng trộm cắp lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản để hoạt động.

- Công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tự phòng, tự quản về ANTT hiệu quả chưa cao, còn chạy theo chỉ tiêu.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; CQDN, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT” theo Thông tư 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. Công an xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT phù hợp với điều kiện thực tiễn từng lĩnh vực, địa bàn, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, khu dân cư.

2. Chỉ đạo Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở thôn dân cư tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác vận động nhân dân, tích cực tham gia tố giác tội phạm; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội... Đồng thời cần phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, trong đó đề cao sự phối hợp giữa Công an, quân sự, Mặt trận Tổ quốc xã nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân

bảo vệ ANTT ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3. BCD xã tham mưu với Đảng uỷ- UBND xã tăng cường ban hành Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chuyên sâu về công tác ANTT và thực hiện đề án xây dựng làng an toàn về ANTT từng tháng để chấn chỉnh kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của UBND xã đối với các ngành đoàn thể và các thôn trong thực hiện đề án một cách nghiêm túc, trong đó có động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào để khích lệ phong trào.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn với nhiều tin bài, nhân vật điển hình trong thực hiện đề án. Hàng tháng có bài viết tuyên truyền kết quả các thôn thi đua thực hiện đề án tạo sự thi đua giữa các thôn. Cùng cổ vũ và duy trì duy trì mô hình của các đoàn thể an toàn trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đề án “*Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; CQDN, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT*” năm 2023. Ban chỉ đạo xã Tân Hồng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCD đề án huyện (qua đội Tổng hợp);
- TT Đảng uỷ xã, lãnh đạo HĐND- UBND xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: CAX.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Vũ Huy Cường**